

รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ และหน่วยงานส่วนกลาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันพุธ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖

ผู้มาประชุม

๑	นายสุพจน์	เพริดพริ้ง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ประธาน
๒	นายณรงค์พล	หมึกทอง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
๓	นายโกวิทย์	สันตจิตร	ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
๔	นายพรชัย	เพชรพิมพ์พันธุ์	ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
๕	นายประยุทธ	ชุมเรียง	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
๖	นายเรวัต	จันทนะ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
๗	นายชัยสันต์	หิรัญสาลี	ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สาขาปัตตานี
๘	นายประทักษ์	กมลรัตน์	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
๙	นายปรีชา	มณีรักษ์ (แทน)	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
๑๐	นางสาวโสภา	ชูชื่น	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ
๑๑	นางสาวอัษฎาภรณ์ พันธุ์	(แทน)	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
๑๒	นายพรเทพ	มหันตมรรค	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สาขาปัตตานี
๑๓	นายนิวัติ	เฉลิมวัย	ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สาขาปัตตานี
๑๔	นายวัชรินท	นวลแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส
๑๕	นายนฤเบศร์	ชุมทอง	ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี
๑๖	นายนิรุทธ์	พุทธพงศ์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสงขลา
๑๗	นายชาติชาย	จรเสมอ	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองเทพา
๑๘	นายพิรัชต์	นราสถุญ์กุล	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองนาทวี
๑๙	นายบำรุง	คงสมา	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ
๒๐	นายชุมพล	แดงเอียด	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองบางแก้ว
๒๑	นายพันธ์พงศ์	คงแก้ว	หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอู่ตะเภาและ หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ ๕ (สงขลา)
๒๒	นายประไพยศศักดิ์	สุขย้อย	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง
๒๓	นายวิรัตน์	ไสยะ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปากหาด
๒๔	นายอภิเชษฐ์	เพ็งแก้ว	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
๒๕	นายชาย	สุวรรณชาติ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
๒๖	นายสมปอง	สุคนธ์รัตน์ (แทน)	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไตนงช้าง

๒๗	นายโกมล	ใจสว่าง	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
๒๘	นายวีโรจน์	ศิริอุมากุล	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส
๒๙	นายธเนศ	เสียงสุวรรณ	หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่
๓๐	นายนรินทร์	ตริยงค์	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง – แหลมขาม
๓๑	นางเพลินจิตร	ภวังค์สวัสดิ์	หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย
๓๒	นายถวิล	แก้วผอม	หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบ
๓๓	นายสุวัฒน์	จันธิวงศ์	หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลา
๓๔	นายสุนทร	การพันธ์	หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุป่าฮาลา-บาลา
๓๕	นายยงยุทธ	นาควิโรจน์	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา
๓๖	นายปทุม	พงศกรเฟื่องฟู	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสุโขทัย-ลก
๓๗	นายภูริชวัน	บุษบก	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา
๓๘	นายวิลาศ	อนันต์	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าปางเบงขาร์
๓๙	นายจักรพงษ์	นุ่นสง	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง
๔๐	นายณรงค์ศักดิ์	พงศ์ดี	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา
๔๑	นายมงคล	แดงกัน (แทน)	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า
๔๒	นายธรรมบุญ	สุวรรณมณี	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
๔๓	นายปรีชา	เผือก	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
๔๔	นายปรีชา	ภารกิจโกศล(แทน)	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
๔๕	นายสรรเสริญ	เทพโอสถ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง
๔๖	นายสมชาย	ศิริอุมากุล	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด – สุโขทัย
๔๗	นายเกษม	สุวรรณภูมิก	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส
๔๘	นายชามูติง	หะยีป้อราเฮง	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
๔๙	นายจำนง	กลายเจริญ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
๕๐	นายบำรุงรัตน์	พลอยดำ	หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
๕๑	นายปราโมทย์	แก้วนาม	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง
๕๒	นายสยามรัฐ	อวยวานนท์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี
๕๓	นายจเรย์	อ่องสกุล	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายะลา
๕๔	นายมนูญ	พลปนชัยนุรักษ์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส
๕๕	นายศักดิ์ดา	จันทร์เดิม	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส
๕๖	นายทิพย์รัตน์	ทัยศรี	หัวหน้าวนอุทยานควนเขาวัง
๕๗	นายกอบศักดิ์	สุวรรณรัตน์	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง
๕๘	นายโสภณ	คุณมี	หัวหน้าโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จ.สงขลา
๕๙	นายสุนทร	โต๊ะดำ	หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จ.นราธิวาส
๖๐	นายมีศักดิ์	แก้วกุล	หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ ๒ จ.ยะลา – นราธิวาส

๖๑	นายสิทธิโชค	พุฒเย็น	หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๕
๖๒	นายโกวิท	หวังทวีทรัพย์	หัวหน้าโครงการจุฬารณพัฒนา ๗ จ.ยะลา
๖๓	นายสุธรรม	เมฆทองหวาน	หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๑๑
๖๔	นายอนันต์	ขวัญมณี	หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๑๒ จ.นราธิวาส
๖๕	นายธราธร	แก้วพลับ	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ จ.พัทลุง
๖๖	นายวราวุธ	พรหมอ่อน	หัวหน้าสวนรุกขชาติ พฤษามหาราชินี
๖๗	นายโกเมศ	คงประสิทธิ์	หัวหน้าศูนย์ศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากไม้ จ.ยะลา
๖๘	นายมาณศ	บุญยานันต์	หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส
๖๙	นายปรีชา	มณีรักษ์	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้
๗๐	นายประยูธ	ชลสุวรรณ	หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่าควนเขาวัง
๗๑	นายอภิชาติ	รัตนวิระกุล	หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส
๗๒	นายไพบูลย์	เพชรแก้ว	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส
๗๓	นางสาวศินินาฏ	มานะชาน (แทน)	หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำเขาญ้อย
๗๔	นายทวีศักดิ์	วัฒนาสันติกุล	หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ ๖๐ พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ จ.นราธิวาส
๗๕	นายอุเช็ง	มะสะนิง	หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานี
๗๖	นายธีระวุฒิ	คงสวัสดิ์	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ
๗๗	นายพีระวัฒน์	ดาโอ๊ะ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาดันหยง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวพนาวัลย์	โรจนดำรงค์	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๒	นางรัชณี	รัตนพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๓	นางอวยพร	ศรีสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
๔	นายวิรัตน์	รูปสูง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล
๖	นายดาราแม	แขวงบุญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๗	นายพรชกร	มณีนม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘	นางสาวกัลยารัตน์	รัตนจิตต์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายสิทธิชัย	หมัดสี	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สาขาปัตตานี ติตราชการ
๒	นายสรยุทธ	ไชยเตียว	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ ติตราชการ
๓	นายวีระเชษฐ์	สงสมพันธุ์	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง ติตราชการ
๔	นายสงกรานต์	เกตุทัพบิม	หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิศวกรรมที่ ๖/๒ (พัทลุง) ติตราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ได้ปรับโครงสร้างมา ๑๐ ปีแล้ว กรมต่างๆ ก็ได้ปรับกันหมดแล้ว กรมฯ มีนโยบายให้ร่วมพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ คือ เรื่อง ปรับโครงสร้างของกรมฯ เนื่องจากว่าจะแยกงานบางส่วนซึ่งผู้อำนวยการส่วนต่างๆได้ไปประชุมที่ กทม.มาแล้วก็จะแยกงานบางส่วนให้กับทางกรมป่าไม้อันนี้ก็น่าจะพิจารณาครบทุกส่วนแล้ว ว่าส่วนไหน พื้นที่ไหน หน่วยงานไหนที่จะต้องให้ไปอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้เพื่อให้กรมป่าไม้ทำงานได้ แบ่งพื้นที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นป่าสงวน แต่ถ้าหน่วยงานของเราที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าก็จะมาอยู่กับเรา ที่เน้นๆ ก็คือ สวนป่าต่างๆ คือ ทางกรมป่าไม้ต้องการเอาไปทั้ง ครุภัณฑ์ พื้นที่ และบุคลากรด้วย ในช่วงนี้ทางสำนักต่าง ๆ ในกรมฯ ก็กำลังประเมินรวบรวม ถ้าผลเป็นประการใดก็จะแจ้งให้พวกเราทราบอีกครั้ง ถือว่าเป็นการให้กรมป่าไม้สามารถทำงานได้ เนื่องจากกรมป่าไม้บุคลากรน้อย ก็มีข้อแม้อยู่เรื่องหนึ่ง ถ้าเอาพื้นที่ เอาหน่วยไปก็ต้องเอาคนไปด้วย ก็เอาหัวหน้าหน่วยงานคนเดิมที่มีอยู่แล้วโอนย้ายไปด้วย แต่ของเราไม่ค่อยจะมีปัญหา อาจจะมีน้อยมากที่จะต้องไปกรมป่าไม้ ในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆก็ลองประสานกับทางผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ดูว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ทางกรมฯ ก็เรียกประชุมตลอด เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของเราว่าจะอยู่ในกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานฯ แต่ดูรูปแบบแล้วผมว่ารวมกรมง่ายกว่าเยอะ รัฐบาลใหม่อาจจะมึนโยบายอีกอย่างถ้าเปลี่ยนรัฐบาล รัฐมนตรี แต่ตอนนี้ก็ถือว่ากรมป่าไม้ไปไกลแล้ว คำสั่งสำนักจัดการพื้นที่ก็เป็นผู้ดำเนินการสำนักหมดทั้ง ๑๓ สำนัก การจะรวมกรมมันก็ไม่ยากถ้าจะรวมแต่ดูแล้วช่วงนี้เป็นไปได้ยากหน่อย ก็ต้องดูรัฐบาลใหม่ รัฐมนตรีใหม่ว่าจะมีนโยบายเป็นอย่างไร

๑.๒ เทศกาลช่วงสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้หน่วยงานภาคสนามที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆ หน่วยต่างๆ ให้มีการดูแลและป้องกันจัดเวรยามดูแลนักท่องเที่ยว ชวนบริการนักท่องเที่ยว พร้อมจะช่วยเหลือ และในช่วงหยุดยาว ผู้ลี้ภัยลอบตัดไม้และถางป่าก็จะฉวยโอกาสขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ช่วงเทศกาล กรมก็มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการ ส่วนผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยเคร่งครัดในเรื่องการกระทำผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ขอให้อยู่ในพื้นที่เพราะในช่วงหยุดยาวเป็นช่วงสำคัญ นักท่องเที่ยวจะเยอะ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว และหน่วยต่างๆ อุทยาน ต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวหรือราษฎรไป ที่ยิวพักผอน ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ไปดูเรื่องเด็กไปว่ายน้ำ เพราะตอนนี้ถึงน้ำจะน้อยถ้าเกิดฝนตก น้ำก็จะท่วมฉับพลัน เหมือนเมื่อ ๓-๔ ปีที่แล้ว ที่น้ำตกสายรุ้งก็มีตัวอย่าง ฝนตกที่อื่นมาไม่ได้ตกที่น้ำตก สายรุ้ง อากาศช่วงนี้มันแปรปรวนฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ได้นักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะอากาศร้อน ขอให้อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนรุกชาติ ดูแลในเรื่องนักท่องเที่ยวให้ติดตามคำสั่งของกรม และดูแลเรื่องความปลอดภัย เฝ้าระวังเรื่อง ลักลอบตัดไม้ โดยเฉพาะสวนยางพารา ตอนนี้อยู่ทางสำนักแ ผนบิน เน้นทาง ๓-๔ จังหวัด มากในเรื่อง ผนบิน การตรวจสภาพป่า แต่ทาง ๓ จังหวัด มีทหาร ดชด. ช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้าหน่วยงานไหนอยากจะได้เฮลิคอปเตอร์ของเราไป

/ สนับสนุน...

สนับสนุนก็ขอให้แจ้งมา ทางโทรศัพท์ก็ได้ สำนักฯ จะประสานไปทางผู้ประสาน แผนบินกระทรวงให้ เพราะว่า บางครั้งทหารบินไม่เหมือนเรา บินผ่านเฉยๆ คือ ตอนนี่เราเน้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า เมื่อวันก่อนก็มาบินที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ครั้งต่อไปน่าจะเป็นปลายเดือน

อีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เย็นนี้เรา จะมีกิจกรรมสงฆ์พระตามประเพณีไทย และก็ตอนเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เพราะว่าปีใหม่นี้ไม่ได้จัด สงกรานต์ปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดวัตถุประสงค์ก็อยากให้พวกเรามาเจอกัน รับประทานอาหาร ร่วมกัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทยในเทศกาลสงกรานต์ ถ้าไม่มีธุระที่จำเป็นจริงๆ ก็อยากให้ทุกท่านพาลูกน้องมาด้วยมา รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ทางส่วนต่างๆ ก็รับผิดชอบในเรื่อง การทำอาหารคนละอย่างมาร่วมกัน ทางสาขาก็มาร่วมด้วย หน่วยงานไหนที่อยากจะเอาอะไรมาเสริมก็เชิญ ทางสำนักฯ ก็ได้ประชุมผู้อำนวยการส่วนไปแล้วว่า วันนี้เราจะจัดงานกันตอนเย็น

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

- ไม่มี -

๑.๔ ผู้อำนวยการส่วน / หัวหน้ากลุ่ม / หรือตัวแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ๖ แจ้งผลการปฏิบัติงาน กรณีเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ๖ ให้ที่ประชุมทราบ

นายเรวัตร์ จันทนะ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ อำนวยการ สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ให้ไปเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยจังหวัดสงขลา เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ประธานที่ประชุม คือ นายกฤษณา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระหว่าง ประชุม ประธานได้กล่าวว่า มีราษฎรโทรศัพท์ แจ้งว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ม .๘ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๑๓ แจ้งว่า ได้สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ไปตรวจสอบแล้วว่ามีจริง แต่เหลือแค่เศษไม้ บริเวณ ป่าสงวน ย้ำให้ทราบว่า จะคาบเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้างหรือไม่ เรื่องนี้ผมก็ได้ แจ้งให้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง ตรวจสอบในวันนั้นแล้ว

เรื่องที่ ๒ สถานการณ์การบุกรุกทำลายป่าซึ่งรายงานโดย ทสจ. จ.สงขลา สรุปคดีป่าไม้ประจำเดือน มีนาคม มีการบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๑๐ คดี ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง ๘๖ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา คดีเกี่ยวกับไม้ ๑ คดี มีไม้แปรรูป ๑๓๐ ชิ้น ปริมาตร ร ๒.๘๙ ลูกบาศก์เมตร คดีเลื่อนยนต์ จำนวน ๑ คดี มีเลื่อนไฮยนต์ ๑ เครื่อง รวมแล้ว ๑๒ คดี ประจำเดือน มีนาคม มีของกลางและอุปกรณ์กระทำผิด ๓ รายการ มีการเปรียบเทียบว่า ปี ๒๕๕๖ ในช่วงเวลาเดียวกันมีคดีลดลง ๕ คดี และแยกพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยาน ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗ คดี เป็นคดีบุกรุกแผ้วถางป่า ๕ คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุก ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา คดีเกี่ยวกับไม้ จำนวน ๑ คดี

/ไม้แปรรูป...

ไม้แปรรูป ๑๓๗ แผ่น ปริมาตร ๒.๘๙ ลูกบาศก์เมตร และเป็นคดีเลื่อยยนต์ ๑ คดี ที่ประชุมกล่าวถึงการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คือท่านตลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธาน ซึ่งได้สรุปว่าเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่าให้ตรงทุกหน่วยงาน ซึ่งได้เชิญหน่วยงาน ของ กรมอุทยานแห่งชาติเข้าไปร่วมประชุมด้วย เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน เพื่อกำหนดการป้องกัน รักษาป่า สรุปว่า มีอยู่ ๓ ประเด็น คือ การป้องกันโดยกา รสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์และการปราบปราม ตรวจป่าไม้ให้บ่อยขึ้น และใช้เครื่องบินของป่าไม้ ของ กอ.รมน. และของตำรวจ และให้มีการตรวจสอบคดีป่าไม้ ย้อนหลัง ๓ ปี และอีกประเด็น น คือ การฟื้นฟูป่า จัดทำ การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ถูกบุกรุก รุก มีการนำเสนอ มาตรการเชิงรุกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/ไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งกรมฯ

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ได้รายงานที่ประชุม ดังนี้

คำสั่งกรมที่ ๒๒๔๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๑. นางสาวอาริยา เกียรติศิริ
๒. นางสาวรัชณี โชคเจริญ
๓. นางสาวลักขณา ต่างใจ
๔. นายศิริวัฒน์ สีสาย
๕. นายเอกชัย หมวดจันทร์
๖. นายมนัส อินชุม
๗. นายเจริญชัย โตชัยสง
๘. นายปรัชญ์ คงทอง

คำสั่งกรมที่ ๖๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เลื่อนข้าราชการ

๑. นายโกวิท หวังทวีทรัพย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖
๒. นายโชคชัย ยิ้มเที่ยง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ แต่ไปช่วยราชการ ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

/ คำสั่งกรมที่...

คำสั่งกรมที่ ๔๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เลื่อนข้าราชการ

๑. นายบัญชา อัจจุฑ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒

คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

๑. คำสั่งกรมที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นายชัยสันท์ หิรัญสาลี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ช่วยปฏิบัติราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และให้นายประชัน มีบุญ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ ช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

๒. คำสั่งกรมที่ ๒๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๔ ช่วยปฏิบัติราชการสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดนราธิวาส

๓. คำสั่งกรมที่ ๒๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นายสมชาย ศิริอุมากุล เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
บูโด – สุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

๔. คำสั่งกรมที่ ๖๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นายบัณฑิต สุภาไชยกิจ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

ประธาน ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ได้รับการแต่งตั้งที่สูงขึ้น และมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหัวหน้า
หน่วยงานต่าง ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

นายวัชรินท นวลแก้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับของคมนตรีได้มาเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญนายอภิชาติ รัตนวิระกุล
รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส

เนื่องด้วยวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีท่านได้เดินทางมาเยี่ยมตรวจติดตามงานที่
สวนพิกุลทองทางสำนักงาน กปร .ได้มอบหมายให้ทางป่าไม้ที่สวนพิกุลทองเตรียมต้นไม้ให้คณะรัฐมนตรีปลูก
เนื่องในโอกาสที่ท่านมาตรวจเยี่ยม ก็ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้จำนวน ๑ ต้น ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้
ซึ่งจะได้ทำรายงานเสนอมาที่สำนักงานต่อไป ซึ่งในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ท่านกำ ธน สินธวานนท์(องคมนตรี)

/ ก็ได้...

ก็ได้มอบหมายให้นโยบายว่า ให้เราเตรียมกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนให้พอเพียง ก็ได้สั่ง การมา ในที่ประชุมเพื่อทำรายงานมาเรียนให้ทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

นายโกวิท สัจจวิตร ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เรื่องที่ ๑. กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๒๒ แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ เนื้อหาสำคัญ คือ เนื่องด้วยตามที่ได้มีนโยบายด้านการดูแลรักษา ป่าไม้ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการรื้อถอนและ ดำเนินการเอาสิ่งก่อสร้างออกไปจากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ จึงสั่งให้สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ เร่งรัดการดำเนินการ ใช้มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ในพื้นที่บุกรุกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๒๒ ทุกแปลง ในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการตาม มาตรา ๒๒ ให้ดำเนินการให้การแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และในคดีที่ได้ดำเนินการจับกุมให้ดำเนินการตามกระบวน ทางปกครอง มาตรา ๒๒ ครบถ้วน แล้วให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน อนึ่ง หากพบว่า อุทยาน แห่งชาติในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มีเจตนาปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าว กรมอุทยานฯ จะพิจารณาโทษตามสมควร วรรแต่กรณีไป เรื่องดังกล่าวได้ทำหนังสือแจ้งสาขาปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดแล้วเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ ๒ เรื่อง การใช้มาตรการอย่างเข้มข้น ส่วนอุทยาน แห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการทำงาน ในเรื่อง ของมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มข้นตามที่เราได้มีการติดตามมาตรการอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พอปี ๒๕๕๗ ก็ได้มีการชะลอไปเนื่องจากว่า เลขาธิการไปที่กรมฯ ขอยกเลิกเรื่องของการใช้ มาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น แต่กรมฯก็ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่ากรมอุทยานฯพิจารณาแล้ว เนื่องจาก สถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรในเขตอนุรักษ์ในขณะนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ จึงยังไม่ควรยกเลิก คณะกรรมการติดตามดังกล่าวในเวลานี้และขอให้ ดำเนินการตามมาตรการเข้มข้นต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานจึงขอแจ้งให้ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติทราบ สำหรับการติดตาม กรรมการจะติดตามเพียงครั้งเดียวประมาณเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม จึงแจ้งให้ทราบไว้ก่อนแต่ถ้าจะติดตามเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกที

ประธาน ในเรื่อง มาตรา ๒๒ ผมเห็นหนังสือฉบับนี้ว่าจะคุย ผอ. ส่วนทั้ง ส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่า เรามีพื้นที่รื้อถอนเยอะแยะ แต่กรมฯไม่ส่งเงินในการรื้อถอนมาให้ ผมว่าตอบหนังสือ ฉบับนี้สักหน่อย ว่าจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนเท่าใด ผมคิดตั้งแต่เห็นหนังสือแล้วว่าจะทำเรื่องนี้เสนอ กรมไปว่าเราเร่งรัดจะรื้อถอน แต่เราไม่มีเงิน ช่วยสนับสนุน ให้ ส่วนอุทยาน ฯรับผิดชอบ ไปก็แล้วกัน เอาข้อมูลมาจาก ส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่า

/ ว่ามีที่แปลง

ว่ามีที่แปลงที่ ส่วนอนุรักษ์และ ป้องกัน ทรัพยากร รวบรวมอยู่ เอาส่วนที่เราจำเป็นต้องรื้อถอน ทาง เขตห้ามล่า สัตว์ป่า เขาทรงก็เยอะ ให้เราเร่งรัดแต่ไม่ให้เงินมา เรื่องรื้อถอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ เราสามารถเอา ตรงนี้มาใช้ได้ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะค่าใช้จ่าย อ่างหนังสือ ฉบับนี้หลังสงกรานต์ค่อยทำ เอาข้อมูลจาก ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายโกวิทย์ สันติจิตร ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

เรื่อง มาตรา ๒๒ , ๒๕ ขณะนี้ข้อมูลอยู่ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

สำหรับในส่วนของ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ที่จะเรียนประชาสัมพันธ์และติดตามจากหน่วยงานภาคสนาม ที่ได้มีหนังสือแจ้งไป ในขณะนี้ทางกรมได้มีนโยบาย ที่จะเอาโครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเสริมในพื้นที่ที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ การครอบครอง ก็ได้มี หนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ทางหน่วยงานได้สำรวจความพร้อม เป็นโครงการเชิงบวกที่จะเข้ามาเสริม ให้กับหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทางหน่วยงานได้กรุณาเร่งรัด และรายงานให้ทราบด้วย อีกเรื่องก็ คือ ในเรื่องของการ สำรวจพื้นที่ตกค้างในโครงการพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งก็ได้มี หนังสือแจ้งไปแล้วเช่นกัน ขณะนี้ทางกรมก็ได้มีแนวทางเร่งรัดและก็ขอความกรุณาทางหน่วยงานได้ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบด้วยว่าโครงการที่จะรับแจ้งพื้นที่ตกค้างทางกรมมาได้มีมติให้ขยายไปอีก ๑ ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในประมาณวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และหลังจากนั้นก็ไม่มีกรรับแจ้งอีกต่อไป ในขณะนี้ให้ ทางหน่วยงานเข้าไปสำรวจโดยส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้ทำการจัดทำข้อมูลและกัมอบไปแล้ว ประมาณ ๓ -๔ หน่วยงาน ก็ยังมีตกค้างอยู่อีกประมาณ ๕ หน่วยงาน ก็ขอความกรุณาเร่งรัดด้วย ขอความกรุณาด้วย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่าง อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว และเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นต้น

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ไฟป่ามีอะไรบ้าง เพราะช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง หัวหน้าหน่วยไฟป่าก็ได้ประชุมกันแล้ว ก็ขอให้ดูเรื่องของไฟด้วย เพราะว่าปีนี้แล้งมาก ป่าควนเค็งก็ระวังด้วย ตอนนี้นำพรุน้ำลดเยอะหรือไม่ ทางไฟป่าพระราชวิาสเป็นอย่างไรบ้าง

นายเกษม สุวรรณภาพงศ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพระราชวิาส

สถานการณ์ไฟป่าพระราชวิาสก็ปกติ ถ้าไฟไหม้ก็พื้นที่ของนิคมบาเจาะ พื้นที่ของสมาชิกซึ่งตอนนี้ ก็ยังไหม้อยู่ ทางสถานีเรากก็ได้เข้าไปช่วย แต่ได้รับการขัดขวางจากราษฎร

ประธาน มันจะเข้าไปถึงพรุโต๊ะแดงเพราะมันเป็นรอยต่อ

นายเกษม สุวรรณภาพงค์ ตอนนี้ก็อยู่ห่างกันพอสมควรถ้าจะมีก็ปัญหาหมอกควัน

ประธาน ทางมาเลเซียยังมีหมอกควันอีกหรือไม่

นายเกษม สุวรรณภาพงค์ ไม่มี

ประธาน พื้นที่ทางนิคมแล้วทางปลุกยางกันใช่หรือไม่ ก็อยากให้หัวหน้าหน่วยไปประชาสัมพันธ์กับทางผู้ใหญ่บ้าน พยายามให้ลดการเผาผลแต่ก็พูดยากจริงๆ เขาก็บอกว่าจำเป็นต้องจุด แต่ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจในเรื่องดิน ว่ามีผลกระทบต่อดินยังไงบ้าง พวกแมลงจุลินทรีย์ต่างๆ ตายหมด ธาตุอาหารในดินลดลงถ้าใช้ วิธีเผา ถ้าจะทำให้ ดินร่วนซุย การแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆก็ตายหมดดินแน่ ถ้าเราไม่เผาพวกสัตว์ต่างๆ จุลินทรีย์ก็เจริญเติบโต มีผลดี กับ ต้นไม้ถ้าเผาเมื่อไหร่ก็หมดบางทีเขาคำนึงถึงข้อนี้ ถั่วฝรั่งก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากมาย เอาเอกสารไปแจก ดินมีผลดีถ้า ไม่จุด ความจริง เกษตรก็ไปอบรมกันเยอะแล้ว แต่ ยังอยากจะเผากันเพื่อจะเอาสะดวก ถ้าเผากันเยอะๆ สุขภาพ ไม่ดีแน่ แต่เราดีอย่างไม่เหมือนทางภาคเหนือ อีสานหนักมาก เพาะ ะไฟไหม้ทางฝั่งพม่า ฝั่งลาวเยอะ รอยต่อ ระหว่างประเทศ ของเราน้อยเพราะทางมาเลเซียป่าของเขาก็เป็นป่าฝนเหมือนกัน ก็ฝากดูป่าพุโตะแดงด้วยเรื่อง ไฟ

นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

สำหรับสถานการณ์ป่าพรุควนเครี ในเขต ห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อยในขณะนี้ ก็คือ มีน้ำเหนือ ผิวดินประมาณ ๑ ซม. บางส่วนก็ลดต่ำกว่าผิวดินแล้ว ก็เป็นสถานการณ์ที่ กองอำนวยการควบคุมและดับไฟ ป่า ป่าพรุควนเครีก็วิตกอยู่ ก็ได้สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตระเวนอยู่ในขณะนี้แต่ก็ในส่วนเขต ห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อยเราก็ได้ดำเนินคดีไป ๑ คดี คดีเผาป่าในขณะนี้ อยู่ที่ สภ .อ. ชะอวด ๑ คดี แต่ก็มีปัญหาว่าทาง สภ.อ.ชะอวด ขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าเกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะ นี้มาโดยตลอด แต่เราก็ได้ติดต่อกับทางกองคดีอยู่ตลอด และขณะนี้กองอำนวยการควบคุมและดับไฟป่าป่าพรุ ควนเครีก็มีความต้องการอยากให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ จัดตั้งกองอำนวยการควบคุมและดับไฟป่า ป่าพรุทะเลน้อยโดยเร็ว เพื่อที่จะมาประสานกับ กองอำนวยการควบคุมและดับไฟป่า ป่าพรุควนเครี ในส่วนที่มี พื้นที่รับผิดชอบติดต่อกัน ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ดำเนินการอยู่หรือเปล่า และก็อยากจะให้เร่งในการออกคำสั่ง ขอขอบคุณครับ

นายเรวัต จันทนะ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เรื่อง ก่อตั้งกองอำนวยการ ทางส่วน ฯ ก็ได้ขอความร่วมมือไปทางส่วน อนุรักษ์สัตว์ป่า เนื่องจาก มีหน่วยงานที่ล้อมรอบก็ขอกำลังเจ้าหน้าที่อยู่และกำลังออ กคำสั่งให้เตรียมความพร้อมตามที่ หัวหน้าเขตห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อยได้เสนอ

/ ประธาน...

ประธาน ปีที่แล้วเราก็ตั่ง เราตั้งทุกปี แต่เงินงบประมาณ เขาให้เฉพาะทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเพิ่มทางด้านโน้น แต่จริงๆพื้นที่รับผิดชอบของเราประมาณ ๗๐ - ๘๐% แล้วปลายเดือนทางสำนักแผนบินก็จะมาบินให้ที่ป่าพรุควนเคร็งให้ใช้ฐานบินของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

ได้ประธาน ทางสำนักแผน บินได้ติดต่อมาแล้วว่าจะขอใช้ฐานบินของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย ในการจอด ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ น่าจะมาบินร่วมกับเรา ๑ เที่ยวบินด้วย

นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส

ขออนุญาตเรียนท่าน ผอ .สำนัก และ ผอ .ส่วนทุกท่าน ตลอดจนถึงพี่น้องที่ร่วมงาน ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน อยากจะเรียนเล่าสู่กันฟังว่า ปัจจุบันที่พรุโต๊ะแดงเป็นประจำ ทุกปี ที่พรุโต๊ะแดงเราจะมีบทเรียน ที่บอบช้ำมาพอสมควร บทเรียนนั้นเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไป เราควรหยิบออกมาแล้วเอามาทำว่า ในเวลา ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าก่อนถึงเวลา ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันคืออะไร อย่างนี้ อยที่เราได้เป็นจำเลยทางสังคม สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือ ทางจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่า ๆให้ความสนใจและลงมาเล่นเองโดยทั้งหมด และก็ตอบท่านผอ .สำนักว่าแผนบินที่พรุโต๊ะแดงซึ่ง ถ้ามีการดูแลพื้นที่ แผนบินต้องเป็นเขตรักษาพันธุ์ฯแต่ทาง ศูนย์วิจัยที่เป็น เจ้าภาพในการจัดประชุมเรื่องการจัดการไฟป่าเป็นประจำทุกปี มา ๑๐ ปีแล้ว ซึ่งไม่ได้มีหัวหน้า โดยตรงแต่อาศัยในการที่รู้จัก และความสนิทสนมกับคนในพื้นที่ก็เอาพี่ๆ น้อง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับมา ร่วมกัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ อำเภอก และส่งไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปีนี้การป ระชุมของเราได้พบว่า ระดับน้ำในปีที่แล้วมากประกอบต้นทุนน้ำก็ไม่มี ซึ่งเราได้ศึกษาแล้วพบว่า อัตราการระเหยของน้ำในพรุจาก กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและการใช้น้ำต่างๆ มันหายไปวันละเซ็นหากเราไม่มีน้ำ มาเติมก็จบ เพราะน้ำ ต้นทุนในโลกขณะนี้ ไม่เป็นความลับแล้ว ทางชลประทาน เขาได้ดึงน้ำจากมาเลเซียเข้ามาที่เรา จนหมดแล้ว มาเลเซียกันแห้งเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่พรุก็มีความแฉะอยู่และค่าดัชนีไฟป่าก็ยังเป็นศูนย์อยู่ แต่หลังจากนี้ ถ้ามาตรการไฟป่าที่ไปดูที่ประตูน้ำไม่ถูกลักลอบเปิด เราก็ได้ประสานงานกับทาง อบต.และชุมชนต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่ ก็เรียนท่าน ผอ. สำนักและผอ.ส่วนทุกส่วนทราบครับว่า เมื่อสัก ๒ อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ดูทีวี แล้วผมเห็นพระเทพ ๆ ท่านรับสั่งตรัสเกี่ยวกับ เรื่อง ป่าท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง พรุชั้นใน เพราะว่าท่านมีทีมงานไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินอินทรีย์ ท่านเกรงว่าคนจะไปเอาดินออกมา แล้ว เอาไปใช้หรือลักษณะเป็นวงป่าชั้นใน ผมก็เลยมีแนวคิดซึ่งคิดมาหลายปีแล้ว และก็คิดว่าตอนนี้กำลังจะทำเป็น รูปเล่ม แล้วก็เอาไปรวิวิเอกสารอยู่ว่าจะทำยังไงให้พื้นที่พรุ เพราะว่าพื้นที่พรุมันไม่ได้ลุ่มต่ำอย่างเดียว บางที่ก็มีเลนซึ่งน้ำอาจจะไปไม่ถึง ซึ่งผมกำลังรวบรวมภาพอยู่และก็ลองทำดู จะขอเงิน กปร.มาทำ ผมใช้ชื่อว่าโครงการ สำรองศึกษาทดลองการจัดการรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อรักษาระบบนิเวศของป่าพรุโต๊ะแดงอย่าง ยั่งยืน คือ เรื่องนี้ได้ขยายโอเดียไปที่พิกุลทอง เขาก็สนใจว่า จากการที่เราสำรวจจุดร่องน้ำพุต่างๆ คือ เราควร มีการศึกษาตามไปด้วย เช่น รักษากระดับน้ำ ความชุ่มชื้น ปลาบางตัวที่มันเคยหายไป ที่มันอยู่ใน ระดับน้ำลึกๆ ปลา มันก็จะเข้ามา โดยภาพรวมย่อๆว่า ขณะนี้เรามีแผนเชิงรุกที่ต้องทราบ ถวายรายงานเป็นเรื่องของแผนที่ เรา

จะทำงานในอนาคต ให้พระองค์ท่านให้รับทราบ ในส่วนของปีนี้วิกฤตของไฟป่าก็เป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าปีหน้าเรา จะทำอย่างไรก็ยังมีประสานงานทางทีวีโรจน์ฯ ว่าฝ่ายที่เราควรจะทำอย่างน้อยต้อง ๒-๓ ไร่ยตัว เพราะเรามีตั้ง ๔ อำเภอที่เราต้องดูแล แต่แผนของเรายังไม่มีเลย ซึ่งฟรุ้โตะแดงเราก็ไม่เคยทำเรื่องแผน สร้างฝ่ายก็คิดว่าส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ควรทำ ต้นน้ำพื้นที่ราบเทลงมาจากสูงป่าดีไปตากใบ เพราะฉะนั้น จะเก็บน้ำยังไง ให้อยู่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะตอนนี้หน่วยงานให้ความสนใจ

ประธาน เป็นโครงการใหญ่แล้วก็ทำปเล็กย่อยไป

นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส

อาจจะเป็นแผน ๓ ปีหรือ ๕ ปี และก็เอามาบูรณาการกัน และทางพิกุลทองก็เห็นด้วยว่า หลังจากที่เราทำไปแล้วประมงก็น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องมาเก็บพันธุ์ปลาต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม ก็รายงานให้ ผอ. สำนักทราบ

ประธาน ทำไมชาวบ้านต้องไปแอบเปิดน้ำ

นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส

เพราะหลังจากเปิดประตูน้ำทรัพยากรมหาศาลในเรื่องของ กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นกระสอบเลยและ ส่วนใหญ่คนในพื้นที่ก็ตื่นตัวแล้ว แต่ส่วนหนึ่งก็ออกมาคือคนนอกพื้นที่หลายท่าน อาจจะกระเทือนพี่น้องท่านไปจากพัทลุงและนครไปถึงในป่านั้นครับ เอรณ๖ ล้อไปเลย และจับเสร็จแล้วก็กลับบ้าน และหน้าข้าพขอเสร็จแล้ว เขาก็กินนอนในฟรุ้ เพราะเป็นคนมาจากนอกพื้นที่ก็จุดไฟก่อไฟ ไฟก็ลาม

ประธาน มีข้อเสนอแนะเรื่องหนึ่งสำหรับป่าฟรุ้ ฟรุ้โตะแดงหรือป่าต่างๆ ที่มีทางเดินของการศึกษาธรรมชาติ ผมดูแล้วเห็นงบ กปร.มาเป็นไปได้มัยที่เราจะขอว่าเป็นปูน ผมดูแล้วไม่ก็ปีก็ผุและการจะซื้อไม้ยากมาก ไม้เนื้อแข็ง มาเลเซียไม่มีแล้ว ตะเคียน ชันตะแอมมันก็ไม่มี แพงมาก ไม่สามารถจะซื้อได้ ถ้าเป็นไปได้ถ้างบ กปร.ต่อไป คือต้องคุยกับทาง กปร.ก่อนว่าขอเป็นปูนที่มันกลมกลืนธรรมชาติ ไปดูแถวทะเลน้อย แถวยะหริ่งที่ทำที่ต่างๆ เขา เปลี่ยนเป็นปูนกันหมดแล้วและก็เป็นลายไม้ ถ้าเราขึ้นทำเป็นไม้อย่างนี้ ประการที่ ๑. ลำบากเราในการจัดซื้อ จัดจ้างไม่รู้จะเอาไม้มาจากไหน ไม้เนื้อแข็งเดี่ยวจะมีปัญหาเชิงแบบไหนอีกและก็สิ้นเปลืองงบนี่เป็นงบของ กปร. งบของพระองค์ท่านเราก็ต้องเสนอแนะข้อที่ดีว่าทำปูนครั้งเดียวอยู่ได้นาน ประการที่ ๒ ถ้าใช้ไม้ประมาณ ๒ ปีก็ผุ แล้วตากแดดตากฝน และไม้เดี่ยวนี่ไม่ได้หาง่ายๆ ถ้าเป็นไปได้ควรจะเสนอเรื่องนี้ไป ส่วนที่เป็นไม้อยู่ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมขอให้เขียนงบในเรื่องทางเดินกับสะพานที่เป็นปูนโดยเฉพาะป่าฟรุ้ ป่าเลน

นายมาณศ บุญยานันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาระบบชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส

ขออนุญาตตอบ ผอ.สำนักว่าจริงๆ ในระยะหลัง กปร. เขาส่งมาให้เป็นปูนเพราะต้นทุนจะถูกกว่าเยอะ จะนำเรียนว่าในพรุแค่เดินเข้าไปก็ลำบากอยู่แล้ว แต่ปูนเราไม่รู้ความลึกของเสาว่าเราต้องไปหล่อลึกลงขนาดไหน กระบวนการเสร็จแล้วมันไม่สามารถทำในพื้นที่พรุชั้นในได้และโครงการที่ขอ ขอมมาตั้งแต่ปี ๓๓ เราคิดว่า ๓ ปีเสร็จ เขาก็ให้มาปีหนึ่งก็หยุดไป ๒ ปี จนมูลค่าอย่างที่ว่า ผอ.ท่านพูดไม้หลุมพอกจากเดิมหลักราคา ๑๐๐ บาท ปัจจุบันขึ้น ๓๐๐ กว่าบาท ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ สามารถซื้อได้ยากมาก ต้องต่อรองต้องเอาไม้มาไม้ ๓ เมตรบ้าง ๒ เมตรบ้าง เมตร ๕๐ บ้าง เศษไม้ก็ไม่เหลือ ตอนนี้น้ำมันเป็นทองคำแล้ว ไม้หลุมพอกหายากมาก ไม่มีแล้วปัญหาเยอะมาก คือคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะขอไม้มาทำ หลังจากที่เขาให้คำแนะนำว่า จาก ๑,๒๐๐ เมตร ให้ปรับให้สั้นลงก็เหลือประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าเมตร เราก็ทำตามคำแนะนำ ที่เหลือก็เป็นปูน ถ้าเป็นหน่วยงาน สะพานที่การขนส่งง่ายและโครงสร้างที่ไม่ใช่พรุอยู่ริมถนนเหมาะกับการทำสะพานปูน เช่น ของพิบูลทองที่ท่าน ผอ.วัชรินทา ท่านดูแลอยู่ จากเดิมก็ทำจากไม้และก็เปลี่ยนเป็นปูนโดยผมเป็นคนเริ่มต้นเอง แต่มันเหมาะกับการอยู่ใกล้ๆ กวนปูนตรงไหนอย่างไรในพรุไม่รู้จะตั้งถาดกวนปูนตรงไหน จะเอาไม้ขึ้นไปประกอบมันก็ต้องเข้าเครื่องผูกเหล็ก สรุปล้างงานในพรุไม่เคยมีใครทำเรื่องของปูนเพราะมันเป็นเรื่องยากต้องเขียนแบบแปลนใหม่ ไม่ทันในปีงบประมาณที่จะขออย่างเร่งรีบ

ประธาน จริงๆให้วิศวกรฐานรากเข้ามาทดสอบได้ แล้วไม้ที่มันผูกๆ ถ้าปูนยังไม่มาก็จำเป็นต้องซ่อม ให้ขอคำแนะนำจากส่วนอนุรักษ์และป้องกันว่าไม้คดีของกลางที่เก็บแล้วที่เป็นของหลวงซึ่งที่อยู่ที่เขาบรรทัด เขาปู่เขาย่าเราขอไม้ตัวนี้มาใช้ประโยชน์นอกเขตอุทยานได้มั๊ย ไม่ใช่เฉพาะในหน่วยงานแต่ใช้แบบว่าเอามาซ่อมหน่วยงานภาคสนามอื่นๆ เช่น ทางเดินศึกษาระบบชาติได้มั๊ย

นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

ในเขต ห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อย ก็เคยใช้ไม้ของกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ซึ่งขณะนั้นเราก็ได้ใช้ในการซ่อมแซมสะพานไม้ กรมก็อนุมัติให้ใช้ได้ก็สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางเดียวกันได้

ประธาน เป็นเฉพาะหน่วยงานนั้นขอ ภายในสำนักได้หมดขอให้หน่วยงานต่างๆ ทางสถานีวิจัยของทางสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาต่างๆ มีสะพานเดินในส่วนที่เป็นไม้จะเอาไปซ่อม อม แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นปูนเหมือนของ ผอ. วัชรินทา ได้ก็ดี แล้วไม้จะจัดซื้อจัดจ้างยังไง ทาง ผอ. โสภกา ชื่อหรือว่ายังไง ทำเป็นจัดซื้อจัดจ้างเลยมั๊ย เราไม่ได้ไปซื้อเอง ถ้าเป็นไม้ชนิดไหนก็ต้องชนิดนั้น ถ้าเขามาตรวจสอบแล้วจะยุ่ง ส่วนต่างๆมีไรอีกมั๊ย ผอ. โสภกา รวบรวมสรุป เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ เราซื้อหมดแล้วเหลือแต่สิ่งก่อสร้างเป็นยังไง แต่หน่วยไปถึงไหนเบิกจ่ายแล้วจะให้หัวหน้าหน่วยเขาเร่งรัดผู้รับจ้างยังไง ทำอะไรยังไง

นางสาวโสภกา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายการของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ได้ดำเนินการจัดซื้อครบทุกรายการซึ่ง รายการสุดท้ายก็จะเป็นเรือ ๔ ลำ จะส่งของวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ สำหรับสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้

ดำเนินการไปแล้ว เหลืออยู่ เป็นเรื่องของการทำกรงคอกสัตว์ การก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ และคลินิกสัตว์ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ในระหว่างรอผล การกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งได้กันไว้เบิกหลัอมปี คือการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ของอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๗ หน่วย ซึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาบรรทัด เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวดอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าเบิกจ่ายหมดแล้วที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายก็จะเป็นของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งได้ประสานผู้รับ จ้างแจ้งว่า จะส่งงานมาก่อนช่วงสงกรานต์ แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ส่งมา แต่งานก็ทำไปเป็นปกติคงจะไม่มีปัญหาเรื่องของข้อสัญญา

ประธาน ผู้รับผิดชอบโครงการก็หัวหน้าหน่วยต่างๆ ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และกรรมการตรวจการจ้างด้วย เร่งรัดผู้รับเหมาหน่อย เพราะว่างบปี ๒๕๕๖ ปีที่แล้ว และบางที่เบิกงวดเดียวเองของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทำไมมันเบิกช้า

นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตอนนี้ฐานรากเสร็จแล้วและที่หล่อคานบนเสร็จแล้ว เหตุที่เกิดความล่าช้าเพราะเกิดน้ำท่วม ปัจจุบันก็เร่งรัดการดำเนินการอยู่

ประธาน ขณะนี้น้ำแห้งแล้ว ก็เร่งรัดเบิกจ่าย อย่านำเรื่องสิ่งก่อสร้าง เขาให้เงินมาแล้วก็รีบดำเนินการให้เสร็จ คณะกรรมการถ้า ขามีหนังสือไปให้ร่วมตรวจรับก็ขอให้ยื่นตัวอย่างรวดเร็ว ภายในวัน สองวันได้ยิ่งดี เพราะว่าผู้รับเหมาเขาต้องเอาเงินไปหมุนกัน เขามาช่วยเราทำงานแล้วเราก้ ต้องช่วยบริการในด้านนี้ ให้เขาเอางานเป็นหลักก็ช่วยเร่งรัดช่วยอำนวยความสะดวกให้เขา เพราะหายากมากผู้รับเหมาที่มีแต่พรรคพวกช่วยๆ กันทั้งนั้น ผมดูแล้วผู้รับเหมาไม่ได้กำไร มาทำงานให้เรากว่า จะขนหิน ปูน ทราย เข้าไปมันก็ไม่คุ้ม ผมถามบางท่านที่มารับ เพราะอยากจะได้มีชื่อว่างานหลวง เขาไม่ได้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่อะไรเป็น นแบบชาวบ้านเป็น อบต . เขามาช่วยทำในพื้นที่ ยิ่งงกก็ยากให้อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้กับเขาด้วย ก็การจัดซื้อจัดจ้างก็หมดปี ฎุหาเรือดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้ขายนัดส่งของวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔ ลำ

ประธาน หัวหน้าหน่วยที่มีเรือเตรียมมาดูแลเรือได้ ๔ ลำ ของที่ไหนบ้าง

นางสาวโสภา ชูชื่น ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้างแหลมขาม จำนวน ๑ ลำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จำนวน ๑ ลำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน ๑ ลำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑ ลำ รวมทั้งหมด ๔ ลำ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้นำร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงในเว็บไซต์สำนัก ฯ ที่ <http://parob.dnp.go.th/> หัวข้อรายงานการประชุม ตามหนังสือสำนักฯ ที่ ทส ๐๙๑๖.๒/๑๐๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชุม ได้ตรวจสอบ หากมีข้อแก้ไขก็ให้แจ้งทางส่วนอำนวยการภายใน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่มีผู้ขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เรื่อง การขออนุมัติไปราชการของพนักงานจ้างเอกชน (TOR) ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้สั่งให้ ส่วนอำนวยการหารือไปกรมฯ ทางกรม ฯ ได้ตอบกลับมา ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว TOR เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราได้ทำ TOR ไว้แล้ว จะไปราชการก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขไว้ ซึ่งการไปไม่ต้องขออนุมัติ เพราะว่าการมา ไม่ได้มอบอำนาจก็เป็นไปตามข้อตกลง

ประธาน TOR ไม่ต้องขออนุมัติ แต่ถ้าออกนอกพื้นที่ไปทำงานที่อื่นต้องทำตามเงื่อนไข TOR

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ในกรอบของ TOR ก็มีไว้แล้ว เช่น พนักงานขับรถยนต์ ต้องมีหน้าที่ขับรถดูแลบำรุงรักษารถยนต์อยู่ แล้วจะไปไหนเราจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ซึ่งได้ระบุไว้ใน TOR แล้ว

ประธาน อีกเรื่องให้ติดตาม คือ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า TOR และบุคคลภายนอกมีปัญหาอะไรบ้าง ที่ผ่านมา เห็นรับเช็คต้นเดือนตลอด ไม่เกินวันที่ ๗-๘ ใครมีที่ติดขัดอะไรบ้าง

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เรื่อง การส่งซ้ำ ไม่มี แต่มีเรื่องที่สำนักจัดจ้างโดย วิธีพิเศษ ซึ่งกระบวนการหนังสือต้องใช้เวลา ในการเสนอแฟ้มตามขั้นตอน แต่เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ของส่วนได้มาเดินถือแฟ้มเสนอแฟ้มเองก็เร็วขึ้น

ประธาน ขอบคุณหน่วยงานภาคสนามที่เข้ามาช่วยในการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพราะกรมฯ และกระทรวงก็ให้ความสำคัญในเรื่อง ของการเบิกจ่ายให้ลูกน้องและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามมาก เพราะเดี๋ยวนี้จะมี

การร้องเรียนมาก เราก็ดำเนินการให้เต็มที่ มันอยู่ที่ว่าส่งเร็วเท่าไร ขอให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องค่าใช้จ่าย
สอยด้วยถ้าอยากได้เร็วๆ กลางเดือนก็ควรรวบรวมบิลซื้อของต่างๆ อย่างรวบรวมมาทีเดียวถ้าทยอยส่งได้ให้ทยอยส่ง

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ต้องขอความร่วมมือในเรื่องของ ใบสำคัญที่เป็นใบส่งของอาจเบิกจ่าย ช้า เพราะต้องทำจ่ายตรง
ให้ร้านส่วนใหญ่ก็เป็นร้าน ใหม่ ไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย ฝ่ายพัสดุต้องดำเนินการเรื่องข้อมูลหลัก ผู้ขายให้ ผอ.สำนัก
ลงนาม และนำไปให้คลังจังหวัดอนุมัติก่อน ฝ่ายการเงินจึงจะทำ ขบ.เบิกจ่ายได้ ก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องใบ
ส่งของที่จ่ายให้ร้านเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ประธาน ถ้าเราไปซื้อของที่ร้านไม่เคยซื้อ ต้องมาทำข้อมูลหลัก ผู้ขายใหม่จะช้า ต้องทำหนังสือไปให้คลังอนุมัติ
ถ้าเราไม่จำเป็นก็ให้ไปซื้อร้านเดิมดีกว่า

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ

นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ สรุปแผนใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๗ สิ้นไตรมาส ๒ ได้กำหนดไว้ที่ ๔๖% การเบิกจ่าย
อยู่ที่ ๔๘.๑๙% สำหรับเงินลงทุนที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน่าจะเรียบร้อย ซึ่งส่งใบสำคัญเบิกจ่าย
มาให้กับผู้รับจ้างงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เป็นการสร้างห้องน้ำของอุทยาน แห่งชาติบางกลาง ที่น่าเป็นห่วงเรื่อง
นี้คือ งบของส่วนฟื้นฟู ฯ ซึ่งถ้ายอดตรงนั้น รัฐ บาล ปรับแผนมาคงต้องเร่งดำเนินการไปตามแผน จึงนำเรียน
ท่านผอ.สำนักทราบไว้

เรื่องที่ ๒. สืบเนื่องมาจากเรื่องของไฟฟ้าที่อยากนำเรียนก็คือ เรื่อง ของข่าวหนังสือพิมพ์ออกไป
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักบริหาร บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ทั้งหมด อย่ามอง ว่าเป็นของสาขา
เพียงอย่างเดียว เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม การประชาสัมพันธ์การทำงานร่วมในเชิงบูรณาการกับทาง
จังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นการร่วมมือในขั้นที่ยอดเยี่ยม อำเภอสู่หงาปาดิ ชักซ้อมแผนการดับไฟฟ้า ไปจุดไฟ
ข้างทาง รถดับเพลิงพร้อม แต่งเครื่องแต่งกายเรียบร้อย จุดปิดดับ ข่าวหนังสือพิมพ์ลงไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง
ผมอยากให้ทุกคนช่วยดูด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเสียหายขึ้นกับองค์กร ผมโทรไปหาหัวหน้าอุดม ฯ บอกว่าแยะแล้ว
เราไปซ้อมดับไฟแต่ข่าวลงหน้า ๑ ของหนังสือพิมพ์ว่าไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และก็มาเสริมในส่วนของป่าพรุ
บาเจาะในเชิงลึก มีอยู่ว่าในปัจจุบันที่นิคมมีการแย่งที่ ๑๐% ที่เหลือ ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งเราเอง
อยากประกาศรวมเป็นอ่าวมะนาว ซึ่งตอนหลังได้ส่งถอยแล้ว นาย ก. ครอบครองอยู่ นาย ข. ใช้สิทธิพลเข้าไปยึด
พื้นที่จะปลูก นาย ก.ปลูก ข.ก็เผา พอเจ้าหน้าที่เราเข้าไปช่วยดับไฟเขาก็ขู้งี้ ก็จะเป็นข่าวเหมือนกับไฟไหม้ป่าพรุ
แล้วเราไม่ดูแลแต่ในเชิงลึกจริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งของชุมชน ซึ่งอยากนำเรียนในบางพื้นที่ว่าให้หาข้อมูล

เชิงลึกในเรื่องของการเผาป่าเพื่อชิงพื้นที่กัน แล้วรายงานทางสำนักสาขา ผมให้รายงานตรงมาเพื่อที่จะได้สรุปนำเรียนผอ.สำนัก ได้เป็นข้อมูลไว้ว่า หากกรมฯ หรือหน่วยงานอื่นถามมาเราจะได้อธิบายตามข้อมูลที่ชัดเจน เพราะบางครั้งไม่ใช่ความรับผิดชอบขององค์กร แต่ข่าวที่ขายได้อย่างบูกรู กป่าฮาลาบาลา จะขายได้ตลอด เพราะมันใหญ่พอเอาเข้าจริงๆไฟไหม้พรุโต๊ะแดง ไหม้ตรงไหน อย่างไหม้หลังสุดเกิดขึ้นจริงประมาณ ๑๐ ไร่ ที่บริเวณหน่วยกำป็นของเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าอุดมฯเข้าไปดับเมื่อวาน ก็คุยกันว่าถ้าไม่อยู่จริงๆจะให้ผมสั่ง อะไรก็สั่ง ปรากฏว่า วันนี้ได้คุยกันแล้ว หัวหน้าอุดมฯ ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐ ไร่ ตรงนั้นจบ ก็ถือว่าเราคุมเกม สี่ไว้ได้ จึงนำเรียนที่ประชุมว่า เรื่องของไฟป่าเป็นเรื่องสำคัญของพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานเราเป็นอย่างมาก

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน พูดถึงจังหวัด นราธิวาส เดือนหน้าผมจะทำหนังสือถึงกรมฯ เรื่อง เร่งออกแบบปรับเสด็จเดือนกันยายน เพราะถ้าเราไม่ขอไปแต่เนิ่นๆ เดี่ยวจะงุนวายเหมือนปีที่แล้ว พอเราไปดูงานหน่วยงานอื่นเขาจัดยิ่งใหญ่มาก ในการปรับเสด็จ ของเราก็ถือเป็นอันดับต้นๆ คือเราอยู่ซุ่มสุดท้าย พระเทพฯ ท่านเสด็จสุดท้ายท่านให้ความสนใจของเราเป็นอย่างมาก ท่านหยุดฟังทุกจุด แต่เงินเราได้มาอย่างทุกทีทุกเล กว่าจะได้มาตามเรื่องแล้วตามเรื่องอีก ผมต้องขึ้นไปตามเองไปขอร้อง ขนาดเรามีแบบส่งไปแล้ว ปีนี้ ผมอยากให้เปลี่ยนรูปแบบในการจัดอาคารนิทรรศการอยากให้เห็นในเรื่องของจริง ของการทำผายเสด็จๆ แบบย่อส่วน และก็มิน้ำตกให้ดูเป็นธรรมชาติ เวลาท่านเสด็จหรือนักเรียนมาดูงานจะได้เห็นของจริง พื้นที่ที่ เรามีเราต้องขอเพิ่ม เราจะเอานิทรรศการที่มีชีวิตมีการจำลองภูเขา มีน้ำตก และมีฝายต่าง ๆ ไม่ใช่ส่วนประสานงาน โครงการพระราชดำริจัดการอย่างเดียว เราจะให้สวนอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าไปจัดการด้วย อยากให้ทุกหน่วยงานน่าจะเอาอะไรไปโชว์ตรงนั้น แต่ละหน่วยงานเขาลงทุนสูงมากลงทุนเป็นล้าน ของเราได้งบประมาณ ๓ แสน เราทำไปประมาณ ๓ แสนกว่า ที่เหลือส่วนประสานงานโครงการ พระราชดำริก็ควักเนื้อกันไป กรมป่าไม้เขาก็กางบ ๒ แสน แต่ของเราจัดได้ดีกว่า สวยงาม ชัดเจนและน่าสนใจ ปีนี้เราน่าจะได้รางวัลถ้ามีงบประมาณเยอะ ผอ.วัชรินทราว่าไง เขียนโครงการและให้ใครออกแบบไปเลยว่าจะเอาอะไรบ้าง ป้ายของเรา ก็ยิ่งใหญ่เราก็จัดได้รางวัลทุกปี ก็อยากให้ทุกส่วนร่วมกันมาจัดนิทรรศการตรงนี้ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าก็อาจเอาอุปกรณ์ และความรู้เรื่องไฟป่ามาโชว์ด้วย เอาแบบครบวงจรที่เรามี อย่างน้อยต้องของงบประมาณให้ได้ ๕ แสน เอาแบบจัดรวมไม่ได้เน้นเฉพาะพระราชดำริ อย่างเดียวขอในนาม สำนักไปเลย ดูว่าเขาจะเอางบตรงไหนมาให้ เพราะว่าผมดูของกระทรวงต่างๆ เขาจัดในภาพรวมเขาลงทุนล่วงหน้า ไปปลูกกล้วย ปลูกฟักทองล่วงหน้า ๓-๔ เดือน คุณคิดว่าต้องใช้งบเท่าไร ก็ช่วยกันคิดแล้วเขียนโครงการว่าเราจะเอาแบบนี้ ผมอยากได้รูปแบบที่มีชีวิต จริงจังเหมือนกระทรวงอื่นๆ ต้องเป็นคณะทำงานเน้นแบบธรรมชาติ ทางเดินร่มๆ เย็นๆ เอาใบไม้ใบหญ้ามาโรย เวลาพระองค์ท่านเดินมาประทับก็จะเย็นพระองค์ จะได้ประทับนานหน่อยแล้วเราก็มีพัดลมด้วย อย่างน้อยต้องของงบประมาณให้ได้สัก ๕ แสน เริ่มหลังสงกรานต์เลย

นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี

พูดถึงเรื่องรับเสด็จผมลงไปแลกเปลี่ยนกับทางชลประทานที่เชียงใหม่ เวลารับเสด็จเขานึกถึงงานไว้งานหนึ่ง คือขออยากให้พระองค์ท่านเสด็จงานวัด ที่ก็มีทั้งหมด ยิงปืน ปาเป้า จัดแบบงานวัดชุดย่อยลง ผลปรากฏว่าเป็นงานที่พระเทพฯ ท่านทรงโปรดและเสด็จทุกซุ้มทุกที่เป็นแบบนี้ พอปีนี้ท่านบอกให้ยุบจากที่นั่นย่อส่วนลงมาหน่อยมาทำที่กรุงเทพฯ ก็เลยวกกลับมาที่ของเรา เรามีพันธุ์ไม้ที่สำคัญซึ่งเชื่อว่าท่านทรงสนพระทัย ที่พบในป่า ฮาลา-บาลา ๔ ปีที่ผมอยู่ที่นี้เราไม่เคยเอาออกมาโชว์ ซึ่งผมว่าพระเทพฯ ท่านทรงโปรดเรื่องของการวิชาการเหล่านี้ ต้นไม้แปลกๆ ที่ถูกบันทึกว่าพบใหม่ ในเขตป่าฮาลา-บาลา โดยเฉพาะโซนที่เราพบ ใน ๔ จังหวัดของสำนัก ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่เราจะต้องนำเสนอ

ประธาน ในเดือนกันยายนนี้เราก็สามารถนำไปแสดงให้กับประชาชนที่มาเที่ยวได้รู้ว่าหน่วยงานของเรา ส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่าทำอะไรบ้างเพราะเขาไม่รู้หรือ ออก วันก่อนต้องขอขอบคุณหน่วยงานของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ของ ส่วนอนุรักษ์และ ป้องกัน ทรัพยากร สนิทกำลังจับการค้ สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้าตลาดนัด เพราะผมเคยผ่านไปเขาเอาลูกนกมาเต็มเลย ปรากฏเราจับไปประมาณ ๑๓๐ ตัว ลูกนกเยอะมาก สวยๆ เห็นแล้วเสียดาย มีทั้งโพระดก ขมิ้น ขุนแผน บางบิน กาเหว่า เหยี่ยว ๑๓ ตัว เยอะมาก นกราคาแพงๆ ทั้งนั้นเอามาขายกัน เพราะเขา มาขายใจรดคอเราอยู่ ถ้าเราไม่จับเกิดการร้องเรียนเราตายแน่ ก็เลยใช้เจ้าหน้าที่เราไปจับวันอาทิตย์ จับเสร็จเราก็มาทำบันทึกการจับกุมในสำนัก แต่ไม่เน้นกรงไปถึงก็คว่ำกรง ตลาดคนแน่นมากไปจับกันกลางตลาด ส่วนมากเขาจะเดินหนี แต่ไม่รู้ตอนนี้ยังขายอยู่หรือเปล่า ก็มีสายสืบไปเดินปลอมตัวอยู่ ก็ขอขอบคุณพวกเราทั้ง ๒ หน่วยด้วยที่ไปร่วมจับกุม เพราะมันเป็นการไม่เหมาะสมที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเขา มาขายอยู่หน้าบ้านถ้าเราไม่ดำเนินการ ก็ไม่ได้ ก็ได้รับการชื่นชมมา ส่วนมากนกพวกนี้ไม่มีใบอนุญาต ยิ่งก็อยากให้ส่วน อนุรักษ์และ ป้องกันทรัพยากรไปตรวจด้วยไปสืบแถวตลาด สะเดา หาดใหญ่ มันมีตลาดนัดที่ไหนบ้างขอให้รายงานมา แล้วพวกเราทุกคนที่ไปเดินตลาดแถวไหนขอให้รายงานมาแจ้งที่ ผอ.ประทักษ์ฯ จะได้วางแผนจับ มันจะได้ลดน้อยลงหน่อย เรื่อง คำสัตว์ป่าผิดกฎหมายเยอะ มาก ตลาดสะเดา ตลาดหาดใหญ่ใครอยู่แถวนั้นให้รายงานมา เอาเฉพาะที่อยู่ในบัญชี ที่อยู่นอกบัญชีเพาะเลี้ยงได้ก็ไม่น่าจับ จับแล้วให้ตรวจใช้หัตถ์นกด้วย ก่อนจะเอาเข้าสถานีเพาะเลี้ยง

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

เมื่อไม่กี่วันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดี ก็อยากจะเรียนถามว่ากรณีที่มีคนเกิดปัญหาที่ว่าเมื่อไม่กี่วันทราบว่าง่าวหนังสือพิมพ์สื่อต่างชาติ ตรงบริเวณสะเดาหรือนาทวี ปรากฏว่า เป็นเรื่องข้างตมกัน ก็ได้กระที่บความข้างตายอีกคนเข้าไปโดนงวงจับเหวี่ยงสุดท้ายก็บาดเจ็บสาหัส ก็ตายเช่นกัน ปรากฏว่า การแก้ไขปัญหาคงจุดนั้น ก็ได้รับการตำหนิจากสื่อต่างชาติว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ถึงยังข้างตัวนั้นตาย ทำไม่ถึงไม่ใช้ยาสลบ เจ้าหน้าที่จากสำนัก อนุรักษ์สัตว์ป่าก็เลยโทรมาสอบถามผม ในฐานะเพื่อนด้วยกันก็ เลยได้พูดคุยกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ สันกาลาศีรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ใกล้เคียงแถวนั้นก็ ได้มีการอธิบายไปบ้างแล้ว

/ เหมือนกัน...

เหมือนกัน การแก้ไขปัญหาด่วนลักษณะนี้เราจะมีภาระงานไหน หรือจะมีส่วนงานไหนที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข ปัญหาได้ทันที่ เพราะในที่สุดนั้นเขาบอกว่าถ้ารอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงข้างก็ยิ่งอาละวาดอยู่สุดท้ายก็เลยยิง

ประธาน เรื่องนี้ก็ขอให้พวกเราช่วยดูช่วยตรวจกันหน่อยเพราะจับมาลูกนกน่าสงสารมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะไป เอามาได้อย่างไร ประมาณ ๑๓๐ ตัว นกพวกนี้พอตื่นคนเขาจะเหินและก็ช็อค ที่จับมาได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒ แสน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานบางกรณี

นายวัชรินท นวลแก้ว ผู้อำนวยการประสานงานโครงการพระราชดำริ

เรื่องงานสารบรรณ อยากจะขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่ลงรับหนังสือก่อน ข้างจะอึดอาดและไม่ค่อยมี น้ำใจ บางทีเรื่องด่วน เด็กไปรอวันนี้ พรุ่งนี้เย็นก็ยังไม่กลับมาเลย ซึ่งบางทีเราเร่งรัดมันเหนื่อยใจที่จะเร่ง ทำ หนังสือพอไปตามก็หน้าองน ผมก็เลยอยากจะฝากผอ. โสภาฯ กรุณาหน่อยในเรื่องนี้ ดูแล้วถ้าเกิดไม่รักงานก็ เปลี่ยนคนบ้างก็ดี

นางรัชณี รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ถ้าเป็นกรณีเรื่องเร่งด่วนขอให้ติดต่อได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ขอขอบคุณ ผอ. วัชรินทฯ ที่จริงแล้วถ้าจะเอ่ยชื่อก็ได้ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ที่ ผอ. วัชรินทฯ พุดก็เข้าใจ มันเป็นเรื่องที่เป็นปกติของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานธุรการมานานแล้ว ก็พยายามปรับปรุง ก็ขอรับไปปรับปรุง

ที่ประชุม รับทราบ


ประธาน เน้นย้ำ เรื่องที่ ๑ หน่วยงานภาคสนาม พิทักษ์ป่าผู้ช่วย หรือเจ้าหน้าที่คนไหนมีความประพฤติ ไม่ชอบมาพากล ตกเตือนแล้ว มีการรู้เห็นเป็นใจก็ บการตัดไม้ทำลายป่า ผมก็ถือคนพวกนี้ไม่รักอาชีพ ไม่มี จิตวิญญาณ เช่น ไปเก็บเงินค่าในการตัดไม้ยางพารา มีการรู้เห็นเป็นใจในเรื่องการตัดไม้ ไม่ต้องเสนอชื่อมา ฟังปากเปล่าออกคำสั่งเดี๋ยวนี้เลย เอามาอยู่ในสำนักงาน ถ้าน้อยหน่อยก็ไปอยู่อีกหน่วยจะได้เช็คตลาด และขอให้ หัวหน้าหน่วยดูแลให้ดี หน่วยพิทักษ์ต่างๆเรามีเป็น ๑๐ เราไม่รู้หรือว่าลูกน้องเป็นยังไงบ้าง ถ้าข่าวหนาหูหัวหน้า ต้องไปดู และผมก็พยายามส่งผู้ช่วยบรรจุใหม่ไป น้องเขามีความ ตั้งใจอยากจะทำและน้องเขาก็ไม่กลัว เขามี ความรู้เรื่องสัตว์ป่าเขาอยากไปทำเรื่องวิจัย ก็สามารถประสานงานกับพวกสำนักวิจัยต่างๆ ดูแลน้องเขาด้วย ตอน แรกว่าจะส่งไปตั้งนานแล้วแต่ทำให้ทดลองงานในฝ่ายสัก ๖ เดือนก่อน ดูแลในเรื่องที่อยู่ที่ยินยอม


เรื่องที่ ๒ ช่วงสงกรานต์ขอให้หน่วยงานภาคสนามดูแลด้วย เป็นห่วงเรื่องการตัดไม้มาก เพราะถ้าไม้หลุมพอสักกอบตัดกันเยอะถ้าหัวหน้าหน่วยเห็นว่าคดีไหนเป็นเรื่องใหญ่ให้แจ้งมาทางไลน์ก็ได้ จะได้รายงานไปทางกรมฯ ให้รองอธิบดีฯ ท่านทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

 ผู้จัดรายการประชุม
(นางรัชณี รัตนพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวโสภา ชูชื่น)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก